

ม.เกษตรฯลงนามสู่การพัฒนาแบบองค์รวมเพื่อการ

กินดีอยู่ดีของเกษตรกร

เดลินิวส์ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 18:25 น.



คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สู่อุปกรณ์พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” วันนี้ (28 ก.พ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ว่าด้วย “โครงการถ่ายโอนความรู้ในการยกระดับความสามารถของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม Smart Farmers ; Smart Officer สู่อุปกรณ์พัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี” ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี มก. ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการ ส.ป.ก. ศาสตราจารย์ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ ผู้อำนวยการ สกว. และ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการ สวก. ร่วมลงนาม

รศ.วุฒิชัย กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในวันนี้ มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ในการประสานความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมเพื่อการกินดีอยู่ดี เพื่อให้เกิดการถ่ายโอนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ส.ป.ก. และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกัน ให้เป็น Smart officers และ smart farmers อย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อผู้แทนทั้ง 4 ลงนามความร่วมมือ ต้องร่วมกันเป็นเวลา 3 ปี เพื่อดำเนินกิจกรรมภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 1.พัฒนาหลักสูตรอบรมด้านการบริหารจัดการแบบองค์รวม เพื่อยกระดับขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ส่งเสริม ส.ป.ก. ในการปฏิบัติการกิจบรรลุเป้าหมาย 2.ส่งเสริมการดำเนินการโครงการพัฒนาตัวแบบธุรกิจชุมชน เพื่อเป็นกลไกของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมบนการพึ่งพาตนเอง เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 3.สนับสนุนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้มีชีวิต เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาที่ยั่งยืน 4.สนับสนุนการพัฒนาตัวแบบธุรกิจที่มีการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชน.